



สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด

Public Relations Department's Savings Cooperatives Ltd.

เลขที่ 9 ซอยพระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2618-7053, 0-2618-7055 ต่อ 11-19 โทรสาร. ต่อ 17 โทรมือถือ. 06-5504-2648

คำสั่ง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด

ที่ ๒๖ /2566

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์รักษาการในตำแหน่ง หรือทำการแทนชั่วคราว

ในตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2559 ข้อ 24. ถ้าตำแหน่งเจ้าหน้าที่หรือผู้จัดการว่างและยังมิได้แต่งตั้งให้ผู้ใดดำรงตำแหน่งนั้น หรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ประธานกรรมการมีอำนาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เห็นสมควรรักษาการในตำแหน่ง หรือทำการแทนชั่วคราวได้ แต่การสั่งให้รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ หรือรองผู้จัดการ หรือผู้จัดการ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการก่อน ประกอบกับ มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาการในตำแหน่ง หรือทำการแทนชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด ด้วยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรวดเร็ว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์รักษาการในตำแหน่ง หรือทำการแทนชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด ดังนี้

1. นางสาวภาวิณี คำแพร เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง หรือทำการแทนชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด ลำดับที่ 1
2. นางสาวกรรณิการ์ จันคณา เจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง หรือทำการแทนชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด ลำดับที่ 2
3. นางสาวกมลทิพย์ สุคนธชาติ เจ้าหน้าที่บัญชี เป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง หรือทำการแทนชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด ลำดับที่ 3

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566

(นางทัศนีย์ ผลชานิก)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด